

พื้นที่ใกล้เคียงโครงการ คือ หมู่ ๕ ๗ และ ๙ มีมติให้ความเห็นชอบในการประกอบกิจการของบริษัท  
พีรพลมายนิ่ง จำกัด ทั้ง ๓ หมู่บ้าน

บริษัท พีรพลมายนิ่ง จำกัด ได้ดำเนินการคำขอต่ออายุประทานบัตรแปลงนี้อย่างถูกต้อง  
ครบถ้วนตามระเบียบและกฎหมาย โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ได้มีมติให้ความเห็นชอบกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน  
๒๕๕๒

ส่วนในเรื่องแนวนโยบายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบ  
จากการประกอบกิจการเหมืองหินของบริษัทฯ นั้น ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินนโยบายใน ๒ ส่วนใหญ่ๆ  
ควบคู่กันโดยตลอด คือ นโยบายการช่วยเหลือและการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือ  
ที่เป็นสาธารณะและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนโดยรวม เช่น การจัดตั้งกองทุนต่างๆ และการช่วยเหลือ  
ราษฎรที่อาศัยอยู่รอบโครงการเมื่อประสบภัยธรรมชาติ

ส่วนนโยบายอีกด้านของบริษัทฯ คือ การเยียวยาระวังป้องกันและการนำเสนอจ่าย  
ค่าทดแทน เช่น การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เข้าดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่เป้าหมายรอบโครงการ  
๑๒ หมู่บ้าน มีการเอ็กซ์เรย์ให้กับประชาชนที่มีความประสงค์จะเข้ามาตรวจรักษาและดูแล  
รักษาพยาบาลโดยร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และได้มีการจ่ายเงินค่าทดแทนหรือชดเชย  
กรณีได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง

ในส่วนของปัญหาที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าสู่กระบวนการร่วมมือกันแก้ไขปัญหา  
ระหว่างภาครัฐและชุมชนนั้น บริษัท พีรพลมายนิ่ง จำกัด ได้เป็นผู้จัดการและดำเนินการประสานงานให้  
เป็นไปตามความต้องการของชุมชนอย่างตรงไปตรงมา และยอมรับความคิดเห็นของทุกภาคส่วน  
โดยดำเนินการเปิดการประชุม ๓ ฝ่าย คือ ภาครัฐ ชุมชน และบริษัท เพื่อหาทางออกของปัญหาและ  
อยู่ร่วมกันแบบพึ่งพา ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอดมา

อนึ่ง จากการเรียกร้องของเครือข่ายคัดค้านการต่อประทานบัตรของบริษัท  
พีรพลมายนิ่ง จำกัด บริษัทฯ ชี้แจงว่าหนึ่งในแกนนำเครือข่ายคัดค้านการต่อประทานบัตร คือ  
ว่าที่ร้อยตรีหญิงนฤมล จันทสุวรรณ นั้น ได้รับการเยียวยาและช่วยเหลือจากทางบริษัทฯ ด้วยดี  
ตลอดมา ดังนั้นการเรียกร้องคัดค้านการต่อประทานบัตรของกลุ่มเครือข่ายดังกล่าว อาจมีนัยประการอื่น  
แอบแฝงอยู่เพราะผู้นำชุมชนต่างๆ และประชาชนส่วนมากในบริเวณรอบเขาควหาไม่เห็นด้วยกับ  
การคัดค้านครั้งนี้

ในการประกอบกิจการทำเหมืองยาวนานกว่า ๓๐ ปีของบริษัทฯ มีความจริงใจเสมอมา  
ในการพยายามลดผลกระทบในเรื่องสิ่งแวดล้อมที่อาจจะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อชุมชนซึ่งทางบริษัทฯ  
พยายามทำให้เกิดผลทางรูปธรรม และให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ตามข้อบังคับทาง  
กฎหมายทุกประการ โดยได้ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น ฝุ่นละออง เสียง และสิ่งแวดล้อม  
แรงสั่นสะเทือน ปรากฏผลการตรวจวัดไม่เกินกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้

นอกจากนั้น กรมควบคุมมลพิษได้เข้าตรวจสอบบริษัทฯ เป็นประจำทุกปีในโครงการ  
“โรงโม่หินติดดาว” ซึ่งผลการตรวจสอบการดำเนินงานปรากฏว่า บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับอยู่  
ในกิจการที่ “ดี” แห่งเดียวในจังหวัดสงขลา ๒ ปี ติดกัน คือ พ.ศ.๒๕๔๙ - ๒๕๕๐ และ พ.ศ.๒๕๕๑ -  
๒๕๕๒

ด้านถูกต้อง



(นางอมรรัตน์ จุฑานิติ)

/นอกเหนือ...